

**สรุปผลการประชุม**  
**คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔**  
**วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒**  
**กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑</b> เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>- เนื่องจากขณะนี้มีการเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพจากผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น จึงเป็นที่มาของการประชุมวันนี้</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบกรณีการเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพจากผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๒</b> เรื่องรับรองรายงานการประชุม กผส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b> รับรองรายงานการประชุม กผส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๓</b> เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๓.๑ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบและมอบหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ ชะลอการดำเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น</li> <li>๑.๒ แนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการโดยสุจริต ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา กำหนดเกณฑ์กลางในการพิจารณาว่าผู้ใดสุจริต ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ol> </li> <li>๒. มอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาศึกษาประเภทยุติและสวัสดิการอื่น และกลุ่มที่ควรได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสิทธิสวัสดิการอื่น</li> </ol>
<p>๓.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบเพิ่มเติม นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบ้านอายุ จากกรมบัญชีกลางเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งเสนอประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติลงนามต่อไป</p>



(นางสาวจรรุวรรณ ศรีภักดี)  
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 ผู้ช่วยเลขานุการ